

ธนาคารพร้อม...เปิดตัวแอปพลิเคชัน “Thanachart” กับแนวคิด “ธนาคารในมือคุณ” เน้นบริการโปรแกรม ตรวจสอบสุขภาพทางการเงินด้วยตัวเอง

ธนาคารเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ “Thanachart” ภายใต้แนวคิด “ธนาคารในมือคุณ” เน้นข้อมูล โปรโมชัน และสิทธิพิเศษของธนาคารที่มอบให้กับลูกค้า พร้อมแนะนำตัวช่วยทางการเงิน ด้วยโปรแกรมตรวจสอบสุขภาพทางการเงินด้วยตัวเอง



นายประพันธ์ อนุพงษ์อาจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อก่อนที่มีหลักประกัน และธุรกิจเงินฝาก ธนาคารธนาคาร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีถือว่ามีสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเรามาก การจะเข้าถึงสื่อต่างๆ หรือสิ่งที่น่าสนใจผ่านระบบออนไลน์ก็ง่าย และสะดวกมากขึ้น จึงทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว มีข้อมูลให้ศึกษา หรือเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจได้หลากหลาย ดังนั้น ธนาคารธนาคารจึงเล็งเห็นช่องทางออนไลน์ที่นิยมนี้ สร้างแอปพลิเคชัน “Thanachart” บนมือถือเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ภายใต้แนวคิด “ธนาคารในมือคุณ” (Thanachart Mobile Showroom) “แอปพลิเคชันนี้เปรียบได้กับการยกธนาคารมาไว้ในมือของคุณ และก็เป็นทีเดียวที่ให้คำตอบสำหรับทุกคน โดยได้รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร โปรโมชัน และสิทธิพิเศษของธนาคารที่มอบให้กับลูกค้า ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Thanachart” ผ่านสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบไอโอเอส (iPhone OS) และระบบแอนดรอยด์ (Android Phone) เพียงสแกน QR Code หรือพิมพ์ “Thanachart” ก็สามารถเข้าถึงธนาคารธนาคารได้ทันที” นายประพันธ์ กล่าว

สำหรับความพิเศษของแอปพลิเคชัน “Thanachart” อยู่ที่ โปรแกรมตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน (Financial Health Check) ซึ่งเป็นตัวช่วยทางการเงิน ที่สามารถคำนวณ และวางแผนทางการเงินด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น การคำนวณเงินเก็บ หรือโปรแกรมวางแผนทางการเงิน

“นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน “Thanachart” ยังอัปเดตโปรโมชันที่น่าสนใจของ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งเงินฝากและการลงทุน ประกัน สินเชื่อ และธุรกรรมประจำวัน (Day To Day Transaction) ให้ลูกค้าสามารถเลือก

หา และตรวจสอบข้อมูลได้ตามความสนใจ อีกทั้งยังรวบรวมลิงค์เว็บไซต์ของบริษัทอื่นในเครือไว้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการค้นหาข้อมูลของผู้ใช้บริการอีกด้วย โดยคาดว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวจะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารได้ง่ายและเร็วขึ้นอย่างแน่นอน”